



# BBL ลั่น NPL ปรับลง

● **รอบรีบาวนด์ตลาดหุ้นทั่วโลก** หลังเผชิญปัจจัยสงครามอิสราเอล และกลุ่มฮามาสในพื้นที่ฉนวนกาซาซึ่งมีชาวปาเลสไตน์อาศัยจำนวนมาก แม้สถานการณ์ไม่แน่นอน แต่ไม่ได้เพิ่มความรุนแรงขึ้น ทำให้นักลงทุน ผ่อนคลายความกังวลไปบ้าง

ตลาดหุ้นไทยรีบาวนด์ตามทิศของตลาดหุ้นภูมิภาคเอเชีย ที่ส่วนใหญ่ปรับตัวขึ้น หลังจากผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (Bond Yield) อายุ 10 ปีย่อตัวลงมาเล็กน้อย ส่งผลทำให้ดัชนีเปิดในแดนบวก 1,401.70 จุด เพิ่มขึ้น 10.67 จุด เปลี่ยนแปลง 0.77% ด้วยมูลค่าซื้อขาย 44,257.39 ล้านบาท

● รายงานข่าวเงินอนุมัติการออกพันธบัตรรัฐบาลมูลค่า 1 ล้านล้านบาท (1.37 แสนล้านดอลลาร์) และผ่านร่างกฎหมายที่จะอนุญาตให้รัฐบาลท้องถิ่นได้รับโควตาในการออกพันธบัตรในงบประมาณ 2567 เพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจตลาดคาดหวังว่า จีนจะสามารถบรรลุเป้าหมายการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ระดับ 5% ในปีนี้ หนุ่หุ้นที่จะได้รับอานิสงส์ต่อกันมาเพียบ **PTTGC-IVL-SCGP-DOHOME-GLOBAL**

● กลุ่มหลักที่เล่นรีบาวนด์ยกให้หุ้นแบงก์ที่พอประกาศงบลงปีบพอตั้งหลักได้หันมาเก็งกำไรหุ้นแบงก์ แรงสุด KBANK ปิด 133.00 บาท เพิ่มขึ้น 2.50 บาท, SCB ปิดที่ 98.25 บาท เพิ่มขึ้น 2.25 บาท และ BBL ปิดที่ 161.50 บาท ราคาไม่เปลี่ยนแปลง

● โดยเฉพาะ BBL ที่ราคายังลงไม่ลึกถึงเห็นกำไรไตรมาส 3 ปี 2566 ออกมาดีกว่าคาดไว้กังวล NPL บอส์ใหญ่ “ชาติศิริ โสภณพนิช” กรรมการผู้จัดการใหญ่ ยังคงเป้าหมายเติบโตปี 2566 ไว้ที่ 4-6% จากสินเชื่อรายใหญ่ และสินเชื่อต่างประเทศ

ด้าน NPL แนวโน้มลดลงในไตรมาส 4 ปี 2566 หลังคุณภาพของลูกหนี้ดีขึ้น เพราะเริ่มเห็นสัญญาณที่ดีจากลูกค้าของธนาคารที่กลับมาชำระคืนหนี้ได้ตามปกติในจำนวนที่เพิ่มขึ้น จนทำให้ NPL อยู่ที่ 3% ตั้งสำรองฯ ลดลง Coverage ratio สูงกว่า 280%

● ดีลบอร์ดล้ม และ เจอ โรคเลื่อน ได้ตลอด หลัง กสทช. แถลงผลการประชุมกรรมการ “ควรววม” แอดวานซ์ ไรร์เลส เน็ทเวอร์ค (AWN) กับ ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ (3BB) ยังขาดรายงานฉบับสมบูรณ์รอผลการศึกษาของที่ปรึกษาต่างประเทศ SCF Associates LTD ที่จะส่งมาให้สำนักงาน กสทช.ภายในวันที่ 3 พ.ย.ก่อน จากนั้นบอร์ดขอใช้เวลาพิจารณารายงานราว 7 วัน ยกประชุมไปเป็นวันที่ 10 พ.ย. 2566

● ไอพีโอ WINDOW กลับฟอร์มไม่ดี จากราคา IPO 2.10 บาท เปิดตลาด 2.84 บาท ราคาสูงสุด 2.86 บาท ราคาต่ำสุด 1.18 บาท ก่อนจะมาปิดตลาดที่ 1.27 บาท ลดลงเกือบ 40% เห็นราคาลงมาแบบนี้ด้าน “ธนิษฐ์ รัตนศิริวิไล” ประธานเจ้าหน้าที่บริหารไม่หวั่น เพราะเจ้าของยังกอดหุ้นเอาไว้แน่น

ซึ่งบริษัทผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูและหน้าต่างที่ทำจากอะลูมิเนียมและยูพีวีซียังมองหาดีลซื้อกิจการเพิ่มเติมอีก

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 26 ตุลาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7291

หน้า: 1 (ล่างขวา), 29

Col.Inch: 53.65 Ad Value: 58,210.25

PRValue (x3): 174,630.75

ศิลปิน: ชาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กสทช.ตั้งเงื่อนไขไม่รู้จัก เลื่อนทูปโต๊ะดีล3BB-AIS

## กสทช.ตั้งเงื่อนไขไม่รู้จัก เลื่อนทูปโต๊ะดีล3BB-AIS

คณะกรรมการกสทช. ยังไม่เคยตัดสินควมรวม AIS-3BB ตั้งเงื่อนไขไม่รู้จัก หลังบอร์ดยังไม่พอใจรายงานที่ปรึกษาต่างประเทศ มองยังไม่สมบูรณ์แบบ ขอเลื่อนไปพิจารณาอีกครั้ง 10 พ.ย. นี้ เป็นนัดพิเศษ พร้อมจัดแพ็คเกจการใช้สิทธิวงโคจร 50.5 กับ 51 และ 142 องศาตะวันออก เพื่อนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็น ก่อนเปิดประมูลใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วานนี้ (25 ต.ค.) การประชุม



### กสทช.

คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) วาระรวมธุรกิจระหว่างบริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด (AWN) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของ บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ AIS และบริษัท ทริปเปิลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ 3BB นพ.สรณ บุญใบชัยพฤกษ์ ประธานกสทช.ได้ขอมติให้โหวตวาระดังกล่าวทันที แต่เสียงส่วนใหญ่ยังไม่พร้อมที่จะโหวต ดังนั้นจึงให้เลื่อนไปพิจารณาอีกครั้งในวันที่ 10 พ.ย. นี้

เนื่องจากมีความเห็นว่ที่ปรึกษาต่างประเทศที่ศึกษาผลกระทบการควบรวมกิจการ ยังไม่สามารถส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ (ข้อมูลที่ส่งมายังไม่ใช่ข้อสรุปครั้งสุดท้าย) ให้ที่ประชุม จึงให้รอผลการศึกษาของที่ปรึกษาต่างประเทศ SCF Associates LTD ที่จะส่งมาให้สำนักงาน กสทช.ภายในวันที่ 3 พ.ย.ก่อน จากนั้นบอร์ดใช้เวลา

พิจารณารายงานราว 7 วัน จึงนัดประชุมเพื่อพิจารณาเรื่องนี้อีกครั้งประมาณวันที่ 10 พ.ย. 2566

นายศุภชัย ศุภชลาศัย กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) ด้านเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยว่า การพิจารณาดีลควมรวมกิจการ 3BB กับ AIS ซึ่งเป็นวาระต่อเนื่องตามมติของ กสทช.ที่เห็นชอบให้สำนักงาน กสทช. ดำเนินการตามแผนงาน (Roadmap) กรณีการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว ให้มีการดำเนินการเช่นเดียวกับกรณีการรวมธุรกิจที่ผ่านมา เพื่อให้เกิดความเท่าเทียม โปร่งใส และเป็นธรรม รวมถึงได้มีการตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษาและวิเคราะห์ขึ้นมา 4 ชุดคือ ด้านเศรษฐศาสตร์ คุ่มครองผู้บริโภค กฎหมายเทคโนโลยี และ 2 ที่ปรึกษาคือที่ปรึกษาต่างประเทศและที่ปรึกษาอิสระ

ทั้งนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นควรให้รอรายงานความก้าวหน้า ครั้งที่ 2 (Progress Report 2) ของที่ปรึกษาต่างประเทศ โดยที่ปรึกษาต่างประเทศต้องยืนยันว่าผลที่ได้นี้ไม่มี

การเปลี่ยนแปลง และมีความถูกต้องตามหลักวิชาการ เช่นเดียวกับที่ปรึกษาต่างประเทศของกรณีรวมธุรกิจครั้งที่ผ่านมา

ส่วนของที่ปรึกษาในประเทศนั้น ให้สำนักงาน กสทช.ดำเนินการเจรจากับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อให้ผลการศึกษางวดที่ 3 เกี่ยวกับผลกระทบต่อตลาดเสรีจพร้อมกันกับ Progress Report 2 ของที่ปรึกษาต่างประเทศ ภายในวันที่ 3 พ.ย.นี้ เพื่อให้ กสทช. มีเวลาพิจารณาผลการศึกษาของที่ปรึกษาทั้ง 2 ราย

โดยรายงานของที่ปรึกษาทั้ง 2 รายต้องแสดงวิธีการและผลลัพธ์ในเรื่องของการคาดการณ์ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการรวมธุรกิจอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ รวมถึงผลศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ล่าสุดระบุว่า คณะกรรมการ กสทช.ทั้ง 7 คน มีอำนาจ 1. อนุมัติได้ 2. ไม่อนุมัติก็ได้ และ 3. อนุมัติแบบมีเงื่อนไขก็ได้ อย่างไรก็ตามจะมีการจัดประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาการรวมธุรกิจดังกล่าว ตามมติที่ประชุม กสทช. ครั้งที่ 19/2566 เมื่อวันที่ 21 ก.ย. 2566 โดย กสทช. มีมติให้เลื่อนการพิจารณาเพื่อให้สำนักงาน กสทช. หาข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะในวันที่ 10 พ.ย. 2566 เพื่อไม่ให้ล่าช้าจนเกินไป

สำหรับการเข้าซื้อกิจการดังกล่าว AIS ได้มีการประกาศ เมื่อวันที่ 3 ก.ค. 2565 การเข้าซื้อหุ้น 3BB จำนวน 7,529,242,385 หุ้น คิดเป็นสัดส่วน 99.87% มูลค่ารวม 19,500 ล้านบาท และเข้าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐานบรอดแบนด์อินเทอร์เน็ต จัสสิส (JASIF) จำนวน 1,520,000,000 หน่วย คิดเป็นสัดส่วน 19.00% ของจำนวนหน่วย



# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: พุธที่ 26 ตุลาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7291

หน้า: 1 (กลางขวา), 29

Col.Inch: 53.65

Ad Value: 58,210.25

PRValue (x3): 174,630.75

คลิป: ขาว-ดำ

หัวข้อข่าว: กสทช.ตั้งเงื่อนไขไม่รับใบอนุญาต 3BB-AIS

ลงทุนทั้งหมดของ JASIF ในราคาหน่วยละ 8.5 บาท คิดเป็นมูลค่ารวม 12,920 ล้านบาท รวมสองธุรกรรมว่า “ธุรกรรมซื้อหุ้นและซื้อหน่วยลงทุน” มีมูลค่ารวม 32,420 ล้านบาท พล.อ.ท.ชนพันธ์ุ หวายเจริญ กรรมการ กสทช.ด้านกิจการกระจายเสียง กล่าวว่า กสทช.ทุกคนพร้อมพิจารณาการรวมกิจการดังกล่าวให้ แต่เนื่องจากตรวจสอบแล้วว่าผลการศึกษาว่าจ้างล่าช้ากว่ากรณีของ TRUE-DTAC เพราะเรื่องค้างอยู่ที่สำนักงาน กสทช. และเพิ่งมีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ เมื่อวันที่ 4 ก.ย. 2566 ที่ผ่านมา จึงส่งผลให้เกิดความล่าช้า

ขณะที่นายสมภาพ ภูริวิทย์พงศ์ กรรมการ กสทช.ด้านโทรคมนาคม กล่าวว่า ในที่ประชุมคณะกรรมการ กสทช.ยังเห็นชอบเรื่องพิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 และ 51 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (แพ็คเกจ) เพื่อให้นำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไปด้วย ก่อนเปิดประมูลใหม่ ■

# ข่าวหุ้น

Khao Hoon  
Circulation: 80,000  
Ad Rate: 1,085

Section: First Section/สังคม

วันที่: พุธที่ 26 ตุลาคม 2566

ปีที่: 30

ฉบับที่: 7291

หน้า: 4(ซ้าย)

Col.Inch: 43.03

Ad Value: 46,687.55

PRValue (x3): 140,062.65

ศิลปิน: ชาว-ดำ

คอลัมน์: สังคมข่าวหุ้น

## สังคมข่าวหุ้น

• เกียรติทอง รุ่งไวการ

...๐... หนังสือพิมพ์รายวัน “ข่าวหุ้นธุรกิจ” กระทบความเสี่ยงอสังหาริมทรัพย์ที่ได้รับความนิยมสูงสุดของประเทศ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2566 ...๐... บอร์ด กสทช.เลื่อนเคาะดิล 3BB ควบรวม AIS ไป 10 พ.ย.นี้ บล.แอลเอช ถือเป็น Sentiment เชิงบวกต่อ AIS เพราะหลังควบรวมเสร็จ บริการอินเทอร์เน็ตบ้านความเร็วสูงของ AIS จะครอบคลุมโครงข่ายจากปัจจุบันที่ 50% เป็นเกิน 90% ทันที ใกล้เคียงกับคู่แข่ง TRUE ซึ่งมีส่วนแบ่งตลาดสูงสุดในขณะนี้ นอกจากนี้ยังทำให้ฐานสมาชิกอินเทอร์เน็ตบ้าน เพิ่มขึ้นเกือบเท่าตัวจากปัจจุบันที่ 2.3 ล้านราย มาเป็นที่ 4 ล้านกว่าราย รวมถึงสามารถนำเสนอบริการมือถือด้วยแพ็คเกจที่จูงใจให้แก่ฐานลูกค้า 3BB เดิม Upside จากราคาเป้าหมายปีนี้ที่ 250 บาท ถึง 16.3% ถือเป็นโอกาสเข้า “ซื้อ” โดยยังเลือกเป็น Top pick กลุ่ม ...๐... ลูกสตาร์คเข้าแผนฟื้นฟู บมจ.สตาร์ค คอร์ปอเรชั่น (STARK) เผย เจ้าหน้าที่ทางการเงิน 4 รายของบริษัท เพลสส์ ดอตคอม อินเทอร์เน็ต (ไทยแลนด์) จำกัด (PDITL) ซึ่งเป็นบริษัทย่อยของบริษัท ได้ร่วมกันยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ PDITL ต่อศาลล้มละลายกลาง เป็นคดีหมายเลขดำที่ พฟ 24/2566 เมื่อวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ต่อมาในวันที่ 23 ตุลาคม 2566 PDITL ได้

รับสำเนาคำสั่งของศาลล้มละลายกลางแจ้งว่ามีคำสั่งรับคำร้องขอฟื้นฟูกิจการ และกำหนดนัดไต่สวนคำร้องขอฟื้นฟูกิจการในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ทั้งนี้ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารไทยพาณิชย์ ธนาคารยูโอบี และธนาคารไอซีบีซี (ไทย) ในฐานะเจ้าหนี้ของ PDITL เป็นผู้ยื่นคำร้องขอฟื้นฟูกิจการร่วมกันต่อศาลล้มละลายกลาง โดยเสนอให้บริษัท อีวาย คอร์ปอเรชั่น แอตไจเซอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ และตั้งบริษัท อีวายฯ เป็นผู้ทำแผนฟื้นฟูกิจการ ...๐... สั่ง CMO ทำ special audit สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สั่งการให้ บมจ.ซีเอ็มไอ (CMO) จัดให้มีการตรวจสอบเป็นกรณีพิเศษ (special audit) เกี่ยวกับความผิดปกติของการทำธุรกรรมตามบัญชีที่มีข้อสังเกต โดยให้นำส่งรายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วัน พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูลผ่านระบบสารสนเทศของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ...๐... สูดยอดซื้อโอ ชูพิทย์ จึงชนสมบูรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท นอร์เทอัส รีเบอรั จำกัด (มหาชน) หรือ NER ผู้ดำเนินธุรกิจผลิตและจำหน่ายยางแผ่นรมควัน ยางแท่ง และยางผสม เพื่อจำหน่ายไปยังผู้ผลิตในอุตสาหกรรมยานยนต์ และกลุ่มผู้ค้าคนกลาง ทั้งในและต่างประเทศ คว้าวางวัล สูดยอดผู้นำองค์กรภาคเอกชน ประจำปี 2566 หรือ CEO Econmass Awards 2023 สาขาเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร จากนายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีในงานสัมมนา Fast Forward >> Better Thailand ประจำปี 2566 จัดโดยสมาคมผู้สื่อข่าวเศรษฐกิจ ร่วมกับคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน 3 สถาบัน

(กกร.) และมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ...๐... ก.ล.ต.แต่งตั้ง ศิษฏาภิธร นาคะศิริ เป็นผู้ช่วยเลขาธิการ สายยุทธศาสตร์และแผนงาน ซึ่งดูแลงานฝ่ายความเสี่ยงตลาดทุนและองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร์และการต่างประเทศ และฝ่ายวิจัยและขับเคลื่อนข้อมูล โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2567 เป็นต้นไป ศิษฏาภิธร สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี บัณฑิตบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปริญญาโท วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยเซนต์หลุยส์ ประเทศสหรัฐอเมริกา และได้รับคุณวุฒิ Certified Financial Analyst (CFA) เข้าร่วมงานกับ ก.ล.ต. ในปี 2540 โดยที่ผ่านมามีเคยดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการฝ่ายบริหารความเสี่ยงองค์กร ฝ่ายยุทธศาสตร์และวางแผน ฝ่ายตราสารหนี้ ฝ่ายกำกับธุรกิจออกแบบการลงทุนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ และฝ่ายนโยบายผู้ประกอบการธุรกิจ ...๐... ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ผนึกกำลัง บริษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จำกัด สร้างตำนานนักช้อปยุคใหม่ ชูคอนเซปต์ “THE LEGEMDARY” พร้อมเปิดตัวบัตรเครดิตและบัตรเดบิต COBRAND Bangkok Bank M Visa สิทธิประโยชน์ ส่วนลดสูงสุด 10% รับคะแนน M Point สูงสุด 4 เท่า ใช้คะแนน 2 เท่าของยอดซื้อลดเพิ่มอีก 25% ผ่อนสบาย 0% ทุกชิ้นทั้งห้าง นานสูงสุด 10 เดือน พร้อมจัดเต็มบริการพิเศษทั้งในห้าง นอกห้าง และการเดินทางต่างประเทศ มั่นใจเป็น ‘เพื่อนคู่คิด’ ของกันและกัน ส่งมอบประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าระยะยาว ■



## ยื้อเคาะ'เอไอเอส-3ปีปี' กสทช.นัดถกอีก10พ.ย.

นายสุภัช สุภชลาศัย กสทช.ด้านเศรษฐศาสตร์ แถลงภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กสทช. ว่า ที่ประชุมได้หารือเรื่องรวมธุรกิจของ เอไอเอส และ 3 ปีปี ซึ่งปัจจุบันผลการศึกษากิจการที่ปรึกษาในและต่างประเทศที่ส่งมาให้ กสทช.ยังขาดความสมบูรณ์ซึ่งไม่เพียงพอต่อการพิจารณา โดยผลรายงานฉบับสมบูรณ์จะส่งมาในวันที่ 3 พ.ย. นี้ ซึ่งบอร์ด ทั้ง 7 คน เห็นตรงกันว่า จะใช้เวลาในการอ่านประมาณ 7 วัน และจะมีการประชุมนัดพิเศษเพื่อพิจารณาลงมติเรื่องนี้ ในวันที่ 10 พ.ย.นี้ เพื่อไม่ให้มีการล่าช้าออกไปอีก โดยจะมีการชี้แจงไปยังเอกชนผู้ร่วมธุรกิจให้รับทราบต่อไป

ด้านนายสมภพ ภูริวิกรัยพงศ์ กสทช.ด้านโทรคมนาคม กล่าวว่ ที่ประชุมยังเห็นชอบประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในการเข้าใช้วงโคจรดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.551 และ 142 องศาตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (แพ็คเกจ) เพื่อนำไปเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อไป

นายวรุตเทพ วัชรภรณ์ หัวหน้าฝ่ายงานธุรกิจสัมพันธ์ เอไอเอส กล่าวว่า บริษัทได้ทำหนังสือถึงบอร์ด กสทช. และสำนักงาน กสทช. เพื่อขอให้เร่งรัดกระบวนการพิจารณาการรวมธุรกิจของ เอไอเอส และ 3 ปีปี เนื่องจากระยะเวลาล่วงเลยมานานตั้งแต่บริษัทแจ้งทางสำนักงาน กสทช.ตั้งแต่เดือน ก.ค. 65 จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ได้รับการพิจารณา ซึ่งหากล่วงเลยเวลาไปอีก จะส่งผลเสียต่อกระบวนการดำเนินธุรกิจของบริษัท.

# 10พ.ย.เคาะเข้าชื่อ3BB กสทช.จัดแพ็คเกจดาวเทียม

**#กสทช. #ทับทิม - บอร์ดกสทช.เตรียมจัดประชุมนัดพิเศษ**  
10 พฤศจิกายนนี้ เคาะดีลควมรวมกิจการ AWN ชื่อ 3BB รวบรวมผลการศึกษาที่ปรึกษาต่างประเทศ มั่นใจมีอำนาจอนุมัติแนวทางใด แนวทางหนึ่ง ต่างจากการควมรวม TRUE กับ DTAC ที่ทำแค่เพียงการเห็นชอบ พร้อมเห็นชอบฟังความคิดเห็นจัดแพ็คเกจดาวเทียมเพิ่ม → → → **อ่านหน้า 2**



## กสทช. (ต่อจากหน้า 1)

นายสุวิทย์ คุณกษัตริย์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ หรือ กสทช. ด้านเศรษฐศาสตร์ เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะกรรมการ กสทช. (บอร์ด กสทช.) ว่า ในวาระสำคัญคือการควมรวมกิจการ ระหว่าง บริษัท แอดวานซ์ ไวร์เลส เน็ทเวอร์ค จำกัด หรือ AWN บริษัทในเครือบริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ ADVANC กับ บริษัท ทริปเปิ้ลที บรอดแบนด์ จำกัด (มหาชน) หรือ TTTBB ที่ซึ่งถือเป็นเรื่องที่สาธารณชนให้ความสนใจและมีความสำคัญต่อการประกอบธุรกิจ

ทั้งนี้ แม้ ณ ปัจจุบันคณะกรรมการ กสทช. จะได้รับผลการศึกษาของคณะอนุกรรมการเพื่อศึกษา และวิเคราะห์กรณีการรวมธุรกิจ ทั้ง 4 ชุด ได้แก่ คณะอนุกรรมการด้านกฎหมาย, คณะอนุกรรมการด้านคุ้มครองผู้บริโภคและสิทธิพลเมือง, คณะอนุกรรมการด้านเทคโนโลยี และ คณะอนุกรรมการด้านเศรษฐศาสตร์ รวมถึงผลการศึกษาของที่ปรึกษา ทั้งที่ปรึกษาในประเทศ และที่ปรึกษาต่างประเทศ (ฉบับที่ 2) อย่างไม่เป็นทางการแล้ว จึงอยู่ระหว่างรอ "สรุปผลการศึกษา" (Final Result Report) ซึ่ง

ที่ปรึกษาต่างประเทศจะนำส่งมายังสำนักงาน กสทช. ภายในวันที่ 3 พฤศจิกายน 2566 นี้ และจะขอเวลา ในการศึกษาผลสรุป ดังกล่าว 7 วันและจัดประชุม นัดพิเศษเพื่อพิจารณาเรื่องนี้โดยเฉพาะในวันพฤหัสบดี ที่ 10 พฤศจิกายน 2566 เพื่อไม่ให้เรื่องดังกล่าว ล่าช้าจนเกินไป

"เนื่องจากในร่างสรุปผลรายงาน ของที่ปรึกษา ต่างประเทศระบุชัดเจนว่าเป็นเพียง "Early Final Result Report" ผลสรุปอย่างเป็นทางการอาจมีการ เปลี่ยนแปลงเนื้อหาสาระบางส่วน หรืออาจไม่เปลี่ยนแปลง เนื้อหาสาระไปจากผลสรุปครั้งที่ 2 นี้ กรรมการ กสทช.บางท่านจึงต้องการให้รอผลสรุปอย่างเป็นทางการ ก่อน เนื่องจากหากพิจารณาในการประชุมครั้งนี้ อาจจะ กระทั่งไปถึงข้อเสนอแนะ (Recommendation) ใน เรื่องของเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะ (Remedies) (หากมี) จะเป็นมติที่ออกมาจากฐานข้อมูลที่ "ยังไม่นิ่ง" โดยกรรมการทุกท่านขอเวลาศึกษา 7 วัน ดังนั้นวันที่ 10 พฤศจิกายน เรื่องนี้จะได้ข้อสรุปที่ชัดเจนว่าจะ อนุญาตหรือไม่"

### ● คาดอนุมัติแบบมีเงื่อนไข

ด้านศ.กิตติคุณ ดร.พิรงรอง รามสูต กรรมการ กสทช. กล่าวว่า ผลการศึกษาจากที่ปรึกษาใน ประเทศไทย ระบุว่า กรรมการ กสทช. มีอำนาจในการ

พิจารณากรณีการควมรวมกิจการด้วยการเข้าชื่อกิจการ ครั้งนี้ โดยจะพิจารณาอนุมัติ, ไม่อนุมัติ, หรืออนุมัติ แบบมีเงื่อนไขก็ได้ ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการ กสทช.นัดพิเศษวันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 ที่จะถึงนี้ กรรมการ กสทช.ทุกท่านก็พร้อมที่จะพิจารณาว่าจะ ดังกล่าวให้เสร็จสิ้น เพื่อไม่ให้เกิดความล่าช้า โดย หลังจากการประชุมกรรมการ กสทช. ครั้งนี้แล้ว จะมี หนังสือแจ้งผลการประชุมต่อภาคเอกชนอย่างเป็นทางการด้วย

แหล่งข่าว สำนักงาน กสทช. ระบุว่าในการประชุม กรรมการทั้ง 7 ท่านให้ความสำคัญกับข้อเขตการทำ หน้าที่โดยเฉพาะประเด็นที่ว่าจะสามารถ "ลงมติ" ทาง ใดทางหนึ่งได้หรือไม่ โดยกรรมการ 4 เสียงจาก 7 เสียง เห็นว่าคณะกรรมการทุกท่านสามารถลงมติทางใด ทางหนึ่งได้ โดยกรรมการทั้ง 7 ท่านมุ่งเน้นไปที่การ พิจารณาผลกระทบในด้านเศรษฐศาสตร์, การครอบ ครองโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นหลังการรวมธุรกิจ และเสนอเงื่อนไขหรือมาตรการเฉพาะที่เหมาะสม ดังนั้นเบื้องต้นคาดการณ์ว่าการประชุมนัดพิเศษ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2566 นี้ กรรมการทั้ง 7 ท่านจะ พิจารณาขอบเขตการทำหน้าที่ในฐานะกรรมการ กสทช. ให้ชัดเจนก่อนจะมีมติ "อนุมัติ" ให้ AWN ควมรวม กับ TTTBB โดยการเข้าชื่อกิจการแบบมีเงื่อนไขได้ ซึ่งต่างจากกรณีการควมรวมระหว่าง TRUE กับ DTAC ที่คณะกรรมการ กสทช. มีเพียงความเห็น ชอบแบบมีเงื่อนไขเท่านั้น

### ● เดินหน้าเฮียริงดาวเทียม

นายสมภพ ภูริวิทย์พงศ์ กรรมการ กสทช. ด้านโทรคมนาคม กล่าวว่า ที่ประชุมบอร์ด ยังเห็นชอบ เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศ กสทช. เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการอนุญาตให้ใช้สิทธิ ในการเข้าใช้วงโคจร ดาวเทียม ณ ตำแหน่งวงโคจร 50.5 51 และ 142 องศา ตะวันออก ในลักษณะจัดชุด (แพ็คเกจ) เพื่อนำให้นำ ไปเปิดรับฟังความคิดเห็น (Hearing) ต่อไป



# Regulator to decide on AIS deal next month

## NBTC set to rule on takeover of TTTBB

KOMSAN TORTERMSASANA

The board of the National Broadcasting and Telecommunications Commission (NBTC) plans to make an official resolution regarding the proposed takeover deal of Triple T Broadband (TTTBB) by Advanced Info Service (AIS) at a special meeting on Nov 10.

The move is pending additional details from an SCF Associates study on the economic effects of the deal, which is expected to be sent to the NBTC office on Nov 3, said the NBTC board.

The NBTC hired SCF Associates as an international advisor to study the economic impact of the takeover.

NBTC commissioner Suphat Suphachalasai, who is responsible for the examination of the economic impact of the deal, said the company sent two parts of its study to NBTC. The second part was sent to NBTC's office on Oct 14.

However, Mr Suphat said the second part of the SCF Associates' study has not been completed as it has yet to cover exact figures. The second part of the study also states that it is an early result open to change in the future.

The improved second report will be sent to NBTC on Nov 3.

Mr Suphat said the board is committed to transparency when deciding on the resolution of the deal.

The NBTC board has set up four subcommittees to scrutinise the impact of the deal in terms of economy, legality, technique, and the effect on consumers.

All the subcommittees have already submitted studies to the NBTC board.

NBTC also hired Thammasat



**The NBTC board is committed to transparency when deciding on the resolution of the deal.**

**SUPHAT SUPHACHALASAI**

Commissioner, National Broadcasting and Telecommunications Commission

University as NBTC's local independent advisor to study the deal.

Thammasat University has already submitted two parts of its study to NBTC, and the third part is expected to be sent by Nov 3.

"The NBTC board cannot make the consideration to the deal by receiving just the SCF Associates' study as it has not yet had matured details and may be able to vary in the future," Mr Suphat said.

The NBTC board earlier approved in principle the guidelines for the AIS purchase of fixed broadband service provider TTTBB and the AIS investment in Jasmine Broadband Internet Infrastructure Fund (JASIF).

TTTBB provides the service under the 3BB brand. The guidelines were proposed by the NBTC management.

AIS is committed to acquiring a 100% stake of 3BB and buying a 19% holding in JASIF, even though JASIF shareholders rejected AIS's proposed amendments to optical fibre cable rental agreements between TTTBB and JASIF.

AIS insists on considering alternatives such as the establishment of its infrastructure fund to utilise its asset to support long-term business growth to deal with the leasing contract for the JASIF network infrastructure after the contract expires in January 2032.

### AIS PRESSURE

An NBTC source who requested anonymity said AIS management had sent two letters pressuring the NBTC board to make a resolution on the deal.

The first letter was sent to NBTC's secretary-general, while the second one was sent to the NBTC board on Oct 24.

According to AIS's letters, the company said NBTC's delay in making the resolution had resulted in damage to associated companies.

However, the source said the majority of the NBTC board members are likely to ask for a vote to make it clear whether the board holds authority and accountability to issue approval or disapproval of the deal, before considering details of the deal.

It depends on whether the NBTC board, which now comprises the full seven members, will ask for such a vote, the source added.

The source said four NBTC commissioners out of seven always have the same opinion, referring to Mr Suphat, AM Thanapant Raichareon, Pirongrong Ramasoota, and Sompob Purivikraipong.

Recently, NBTC chairman Dr Sarana Boonbaichaipruek said the board has no authority to approve or disapprove the deal but can just acknowledge the deal and issue remedies like the resolution for the merger deal of True Corporation and Total Access Communication.

In contrast, Mr Suphat recently voiced his opinion via the media that he still believes the board has the authority to approve or reject the deal.